

Số: /PVHTT

Kim Động, ngày tháng năm 2024

V/v thực hiện công tác thông tin tuyên truyền

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 525/STTTT-TTBCXB ngày 24/04/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền các nội dung sau:

**1. Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924- 20/5/2024)**

Tuyên truyền theo nội dung Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924- 20/5/2024) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn (gửi kèm công văn).

**2. Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ**

Tuyên truyền theo nội dung hướng dẫn số 148-HD/BTGTW ngày 22/3/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024) (gửi kèm công văn).

Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tuyên truyền tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tuyên truyền công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các tầng lớp Nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Tuyên truyền những bài học kinh nghiệm quý báu của Chiến thắng Điện Biên Phủ cần tiếp tục được phát huy, lan tỏa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Tuyên truyền các phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, hoạt động về nguồn; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

### **3. Tuyên truyền tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975- 30/4/2025)**

Tuyên truyền kế hoạch tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975- 30/4/2025) *(gửi kèm công văn)*.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về những đóng góp quan trọng của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển tỉnh Hưng Yên,

Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, thành tựu của văn học, nghệ thuật và vai trò đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ; quảng bá các tác phẩm xuất sắc của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam và của tỉnh nửa thế kỷ qua.

Tuyên truyền, tôn vinh các văn nghệ sĩ tiêu biểu có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam nói chung và sự phát triển văn học, nghệ thuật của tỉnh nói riêng 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.

### **4. Tuyên truyền triển khai thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2024**

Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp<sup>(1)</sup>

---

<sup>1</sup> Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 31-NQ/TU ngày 12/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm và giảm nghèo tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 213-KH/TU ngày 01/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 21/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 -2025"

Tuyên truyền, phổ biến các thông tin về cơ sở đào tạo, ngành, nghề, trình độ, thời gian đào tạo, giải quyết việc làm sau đào tạo; các chính sách ưu đãi trong đào tạo nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của giáo dục nghề nghiệp, tầm quan trọng của kỹ năng lao động và cơ hội có việc làm, thu nhập ổn định sau đào tạo nghề nghiệp.

Tuyên truyền về tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trong xu thế tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

### **5. Tuyên truyền bình đẳng giới năm 2024**

Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, như: Luật Bình đẳng giới và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Bình đẳng giới.

Tuyên truyền các mô hình hoạt động hiệu quả, mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh; mô hình địa chỉ nhân ái của Chi hội phụ nữ cơ sở; các câu lạc bộ gia đình bền vững...

Tuyên truyền nêu gương các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

### **6. Tuyên truyền công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024**

Tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Tuyên truyền việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục, hạn chế học sinh bỏ học, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, góp phần duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

### **7. Tuyên truyền phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia**

Tuyên truyền về tiện ích của Đề án 06, các mô hình điểm, các ứng dụng thẻ CCCD, VneID, các phương thức để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú trong giải quyết các thủ tục

---

*trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030*

hành chính, cung cấp dịch vụ công được quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

Tăng cường tuyên truyền để hướng dẫn người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại trung tâm thủ tục hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID để nộp hồ sơ trực tuyến và thực hiện thanh toán phí, lệ phí hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Căn cứ nội dung trên, đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện và chỉ đạo Đài truyền thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương./.

***Nơi nhận:***

- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: PVHTT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Thị Vân Anh**

